

ชื่อเรื่อง No Drugs No Sad ขับเคลื่อนโดย SAMOR MODEL

ผู้วิจัย ปุณยาพร เชื้อมชิต

ปีการศึกษา 2567

บทคัดย่อ

1. ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอ

จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบัน การสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆ ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งปรากฏปัญหาให้เห็นมากมาย ทั้งทาง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด อันนำมาซึ่งปัญหาครอบครัวที่เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสมหรืออื่น ๆ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนเกี่ยวข้องกับบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า ยาเสพติดและอบายมุข ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียน ซึ่งมีครูเป็นหลักสำคัญในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เติบโตตามและเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มี คุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม ดำเนินวิถีชีวิต ที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่โรงเรียนต้องดำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการให้เยาวชนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข นอกจากจัดกิจกรรม ที่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว การป้องกัน และการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงรอบโรงเรียนที่มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ติดเกม การเข้าถึงสื่อ อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อลามก การทดลองยาเสพติดบางชนิดจากการชักชวนของเพื่อน หรือรุ่นพี่ เป็นปัญหาสังคมที่ผู้ปกครอง คุณครูทุกคนที่เกี่ยวข้อง ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหามาไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยง ซึ่งมาจาก ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบจากแหล่งอบายมุข

นโยบายรัฐบาล การดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว

ทางโรงเรียนวัดเขาสอมระบั้งได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้แนวคิดและหลักการของ “4 ประสาน 2 คำ” ซึ่ง 4 ประสาน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนครู/อาจารย์ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน/นักศึกษา และส่วนของ 2 คำ ได้แก่ ดำรงจากสถานีดำรงจรรยาบรรณ พระสงฆ์วัดเขาสอมระบั้งที่อยู่ในบริเวณท้องถิ่นและชุมชน ทั้งนี้ เพื่อช่วยสถานศึกษาให้มีมาตรการป้องกันและการปราบปรามผู้จำหน่าย/ผู้เสพ มาตรการความปลอดภัย เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แหล่งอบายมุขรอบสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการป้องกันที่เข้มแข็งทางโรงเรียนจึงได้ดำเนินงาน 5 มาตรการ ได้แก่ มาตรการป้องกัน มาตรการรักษา มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการบริหารจัดการ และกลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่ คือต้องมียุทธศาสตร์ ต้องมีแผนงาน ต้องมีระบบข้อมูล ต้องมีเครือข่าย และ ๒ ไม่ คือ ไม่ปกปิดข้อมูล ไม่โล่งอก

จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ การพัฒนานักเรียน/นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจมีคุณธรรม จริยธรรม มีวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ห่างไกลจากยาเสพติด การสูบบุหรี่/บุหรี่ ไฟฟ้า การบริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ สื่อลามกอนาจาร การพนัน การทะเลาะวิวาท ซึ่งเป็นพฤติกรรม เบี่ยงเบนที่สังคมไม่ยอมรับ ถือเป็นกลยุทธ์ สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการในการกำหนดนโยบายโครงการสถานศึกษา สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินงาน มีเป้าหมายการดำเนินงาน

นอกจากนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนวัดเขาสอมระบั้ง ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียนในด้านยาเสพติด จึงได้มีการกำหนดนโยบายของสถานศึกษา โดยเริ่มจากการศึกษาสถานการณ์ยาเสพติดรอบสถานศึกษา ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ภายใต้แนวการดำเนินการ 5 มาตรการ กลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดชนิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น บุหรี่, ยาฆ่า, ยาบ้า เป็นต้น นอกจากนี้โรงเรียนต้องกำหนดแผนป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนขึ้น ตลอดจนการขับเคลื่อนโครงการห้องเรียนสีขาว และสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนได้ดำเนินการวางแผนนโยบาย การทำงาน ด้านยาเสพติด โดยเริ่มจากการศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน แล้วนำมาวางแผนกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงานและนิเทศ ติดตามเสนอแนะช่วยเหลือ จัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบ และมีความต่อเนื่อง และสร้างเครือข่าย โดยขอความร่วมมือจากบ้าน วัดและชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้านการป้องกันยาเสพติดของโรงเรียน โดยมีแนวดำเนินการ การดำเนินการแบบมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองปลาไหล บ้านสมอระบั้ง วัดเขาสอมระบั้ง เป็นต้น

แนวทางการแก้ไขและพัฒนา โรงเรียนวัดเขาสอมระบั้ง ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมโดยส่งเสริมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และห่างไกลบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า

ยาเสพติดและอบายมุขภายใต้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดบุหรี่และอบายมุข โดยใช้นวัตกรรม ชื่อว่า No Drugs No Sad ขับเคลื่อนโดย SAMOR MODEL เพื่อปลูกฝัง ป้องกัน และสร้างภูมิคุ้มกันที่ในการดำเนินชีวิตโดยไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข

ที่อยู่อ้างอิง (URL) : <https://publish.vichakan.net/show/1000>

วันที่ดำเนินการเผยแพร่ : 10 กุมภาพันธ์ 2568

พิมพ์ : วันที่ 14 มีนาคม 2568 เวลา 12.58 น.